

ข้อกำหนดของบริการ FX Confirmation Online (บริการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์)

คำหรือข้อความในข้อกำหนดนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking เว้นแต่จะกำหนดความหมายหรือให้คำนิยามศัพท์ไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้เห็นปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ FX Confirmation Online (บริการยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์) ของธนาคาร ตามรายละเอียดบริการที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกำหนดตามที่กล่าวต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ขอบเขตของข้อกำหนดของบริการ FX Confirmation Online ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับกับธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (foreign exchange forward transactions) และ/หรือ ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเภทอื่นตามที่ธนาคารจะประกาศกำหนด (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ”)

1.2 คำรับรองของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการขอรับรองต่อธนาคารดังต่อไปนี้ (โดยเป็นการรับรองอย่างต่อเนื่อง และให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ให้คำรับรองเหล่านี้ในทุกครั้งที่ยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ)

1.2.1 ผู้ขอใช้บริการเข้าทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อตนเอง โดยได้ตัดสินใจอย่างอิสระ และใช้ดุลยพินิจของตนเอง ในการเข้าทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาตามที่ผู้ขอใช้บริการเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการมิได้ถือเอาข้อมูลใดๆ จากธนาคาร (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา) เป็นคำแนะนำให้เข้าทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร โดยข้อมูลใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากธนาคาร (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา) ไม่ถือเป็นการรับรองหรือการรับประกันผลที่คาดหวังได้ของธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และธนาคารไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์หรือที่ปรึกษาของผู้ขอใช้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

1.2.2 เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขอใช้บริการเข้าทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินของตน หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน โดยไม่ได้เข้าทำธุรกรรมเพื่อการเก็งกำไร

1.2.3 ภาระหน้าที่ของผู้ขอใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดนี้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์ตามกฎหมาย และสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย (ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายอื่นใดในทำนองเดียวกันซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้)

1.2.4 ผู้ขอใช้บริการเข้าทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ในฐานะตัวการ และมีได้ดำเนินการในฐานะตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ FX Confirmation Online

2.1 ในการยืนยันรายละเอียดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (log-on) ของบริการ FX Confirmation Online ผ่านบริการ SCB Transaction Banking โดยใช้รหัสประจำตัวเดียวกับบริการ SCB Transaction Banking และตรวจสอบรายละเอียดของธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ผู้ขอใช้บริการได้เข้าทำกับธนาคาร จากนั้นจึงยืนยันรายละเอียดของธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าการยืนยันรายละเอียดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านบริการ FX Confirmation Online มีผลเสมือนว่าผู้ขอใช้บริการได้รับ และลงนามหนังสือยืนยันธุรกรรมให้แก่ธนาคารแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถขอรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านทางบริการ FX Confirmation Online ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด หากผู้ขอใช้บริการถูกระงับการให้บริการหรือยกเลิกการให้บริการ SCB Transaction Banking ผู้ขอใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ FX Confirmation Online ได้

2.2 เมื่อผู้ขอใช้บริการยืนยันรายละเอียดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านบริการ FX Confirmation Online ให้ถือว่า (1) ผู้ขอใช้บริการได้ตกลงซื้อหรือขาย (แล้วแต่กรณี) สกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จากหรือให้แก่ธนาคารตามรายละเอียดการยืนยัน

ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และ (2) รายละเอียดของธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทั้งหมดถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการทุกประการ อนึ่ง ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการยืนยันธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านบริการ FX Confirmation Online มีเงื่อนไขในการเกิดสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้มีผลผูกพันผู้ให้บริการและธนาคารโดยสมบูรณ์ก่อนที่ผู้ให้บริการจะยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านบริการ FX Confirmation Online

2.3 หากธนาคารและผู้ให้บริการได้เข้าทำ ISDA Master Agreement ("สัญญา ISDA") ให้ถือว่า การยืนยันสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านบริการ FX Confirmation Online เป็นเอกสารหลักฐานของธุรกรรม หรือ Confirmation (ตามคำนิยามที่สัญญา ISDA กำหนดไว้)

2.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะส่งมอบหลักฐานใด ๆ ให้แก่ธนาคารทันทีที่ธนาคารร้องขอ เพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงธุรกรรมหรือสัญญาที่รองรับสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ใช้บริการ

2.5 ในกรณีผู้ให้บริการขายสกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคาร หากผู้ให้บริการในฐานะผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสกุลเงินตราต่างประเทศที่ตกลงขายให้แก่ธนาคารโดยครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดตามกำหนดเวลา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าด้วยเหตุใดรวมทั้งเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายให้ธนาคารเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารขายเงินตราต่างประเทศสกุลนั้น ๆ สูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ครบกำหนดชำระเงิน กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ให้บริการตกลงขายคุณด้วยจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ให้บริการมิได้ส่งมอบหรือส่งมอบขาดจำนวนไปจากที่กำหนดในสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ("ดอกเบี้ย") นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระค่าเสียหายจนถึงวันที่ธนาคารได้รับชำระเงินครบถ้วน

ในกรณีผู้ให้บริการซื้อสกุลเงินตราต่างประเทศจากธนาคาร หากผู้ให้บริการในฐานะผู้ซื้อไม่สามารถรับมอบสกุลเงินตราต่างประเทศที่ตกลงซื้อจากธนาคารโดยครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดตามกำหนดเวลา ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดรวมทั้งเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าเสียหายให้ธนาคารเป็นจำนวนเงินเท่ากับผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารรับซื้อเงินตราต่างประเทศสกุลนั้น ๆ ต่ำสุดตามที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ครบกำหนดชำระเงิน กับอัตราที่แลกเปลี่ยนที่ผู้ให้บริการตกลงซื้อคุณด้วยจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ให้บริการมิได้รับมอบหรือรับมอบขาดจำนวนไปจากที่กำหนดในสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระค่าเสียหายจนถึงวันที่ธนาคารได้รับชำระเงินครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารเพื่อชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นให้แก่ธนาคาร

2.6 ในกรณีผู้ให้บริการในฐานะผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสกุลเงินตราต่างประเทศที่ตกลงขาย หรือผู้ให้บริการในฐานะผู้ซื้อไม่สามารถรับมอบสกุลเงินตราต่างประเทศที่ตกลงซื้อ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิพิจารณาขยายระยะเวลาการส่งมอบ หรือการรับมอบ (แล้วแต่กรณี) ออกไป หรือยกเลิกสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร

2.7 ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ว่าในฐานะผู้ขายหรือผู้ซื้อผิดนัดไม่ชำระเงินตามสัญญาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้กับธนาคารแล้วแต่กรณี ผู้ใช้บริการตกลงชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารได้รับชำระเงินครบถ้วน

2.8 ธนาคารไม่ให้อำนาจรับรองหรือคำรับประกันประเภทใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในบริการ FX Confirmation Online ซึ่งรวมถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และธนาคารไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. การดำเนินการเมื่อมีความขัดข้องในการสื่อสาร

ในกรณีที่มีความขัดข้องของบริการ FX Confirmation Online ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านบริการ FX Confirmation Online อีกครั้งเมื่อเหตุขัดข้องดังกล่าวสิ้นสุด และธนาคารให้บริการ FX Confirmation Online ได้ตามปกติ